

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

CAZ – ก็เล่นแบบนี้ ต้องดูกันอีกที

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วหัว...

จะรวมไปถึงตลาด หรือ SET Index ด้วยก็ว่าได้นะครับ ที่อาจจะต้องดูกันอีกที หรือ ดูกันดีๆ หน่อยละ เพราะหลายๆ ท่านก็อาจจะบอกได้ว่า ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะ ยังไม่ใช่แนวโน้มขาลง... ซึ่งก็จริงอย่างที่ได้เห็นครับ เพราะการหลุดลงมาต่ำกว่า Trend Line สำคัญแล้วนั้นจริงๆ ต้องรอการยืนยันอีกทีว่า จะเป็นขาลงจริงๆ จังๆ หรือ ถ้าจะว่ากันตามคลื่น ก็คือจะลงเป็นคลื่น 4 จริงแล้วตรงไหนหรืออย่างไรที่จะบอกว่า ลงจริง... ถ้าใน Live ของวันที่ 9 มีนาคม เห็นแอมซ ก็ได้ทำให้อูแล้ว แต่ถ้าจะเอาอีกรูปแบบหนึ่ง ก็ต้องต่ำกว่า 1550 นั้นแหละครับ แต่ในระยะ 1-2 วันที่ผ่านมา มีการดิ่งกลับจากระดับ 1580 ขึ้นมาเสียก่อน ดังนั้น ก็เลยต้องยกระดับการยืนยันขึ้นมาที่ 1620 อีกที หากต่ำกว่านี้อีกก็จะแปลว่า เริ่มจะมีการยืนยันว่า จะลงคลื่น 4 จริงๆ ได้... แต่ที่นี้ การดิ่งขึ้นมา ถามว่า จะกลับเป็นขาขึ้นในรูปแบบเดิมได้เลยหรือไม่ อันนี้ก็ต้องว่ากันที่พื้นที่ 1650-1660 นั้นแหละครับ หากผ่านไปขึ้นได้มันคงก็น่าจะมีลุ้นกันต่อไป แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ว่าเรื่องง่าย ที่จะบอกว่า จะเอาขึ้นจริงๆ เลย แม้จะมีโอกาสก็ตาม แต่ก็ต้องไปว่ากันสัญญาณข้างบนอีกที... นี้แหละครับ ความผันผวนของตลาด เล่นกันแบบนี้ ก็ต้องดูกันดีๆ ละ แต่จะว่าไป เรื่องของตลาด หรือ SET Index และเรื่องของหุ้นรายตัว อาจจะต้องแยกกันไว้ก่อนก็ดีนะครับ หุ้นบางตัว ไม่เคยลงตามตลาดเลยก็มี แถมยังเล่นแบบอยากจะเอาขึ้นมากกว่าเสียด้วยซ้ำ บางตัวพื้นฐานดีลงมาด้วยการขึ้นป้าย XD แต่ก็ยังสวนขึ้นในวันได้ทันทีเหมือนกัน... สรุปว่า ตลาดผันผวน หุ้นก็ดูรายตัวไป

ดูตามเกม...

ก็ต้องยอมรับไว้หน่อยแหละว่า มีอาการแกว่งๆ ในวัน แต่ก็อย่างที่กล่าวไว้แล้ว ถ้าไม่ขึ้นเลยทันที ก็อาจจะแกว่งออกข้าง เพื่อสะสมพลัง แล้วรอกระชากขึ้นต่อเนื่องให้ไม่ทันได้ตั้งตัวกันก็ได้

แนวรับ : ... 5.60-5.40 หรือ ยืน 5.75 ได้มันคง ก็ตามน้ำได้

เป้าหมาย : ... จริงๆ แล้ว อยากจะมองกันรอบยาว ที่ 9.0-10.0

Price Chart...(CAZ)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CAZ... มาวันนี้ มาว่ากันที่เส้น MA. เลอ ด้วยระดับราคาที่เส้นเรียงตัวในรูปแบบของกระทิงนั้น จะอยู่ในพื้นที่ 4.50-5.00 นั้นก็แปลว่า การจะขึ้นยาวก็อาจจะคาดหวังกันได้ถึงระดับ 9.0-10.0 ตามสถิติ โดยส่วนใหญ่ของหุ้นที่ราคาต่ำกว่า 10.0 แต่อย่างไรก็ตามนะครับ หลักรๆ แล้ว ต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 5.0 ก่อนด้วย ซึ่งถ้าราคาที่เราจะซื้อ แล้วเทียบกับราคาห นี้และราคาที่เราหวังจะขายทำกำไร ก็ดูมีเหตุผลในการจะซื้อถึงกำไร... ส่วนท่านใดจะเล่นสั้นๆ ในวัน หรือจะเล่นรอบสั้นๆ 1-3 วัน อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถ รวมไปถึงเวลาในการนั่งติดตามหุ้น เพราะขึ้นชื่อว่าหุ้นแก๊งกำไร อะไรก็พร้อมเกิดขึ้นได้นะ